



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <p>๑. ปฏิบัติการกวาดบ้านให้สะอาด ตามโครงการ “มหาดไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด Safe Zone No Drugs” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ในการตรวจคัดกรองสารเสพติด ในปัสสาวะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน สถานศึกษา ฯลฯ</p> <p>๒. หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีข้าราชการให้ดำเนินการทางวินัย</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๒. การตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายและ สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ ในฐานะ Area Manager ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ตรวจสอบป้าย สื่อประชาสัมพันธ์ หรือการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนในพื้นที่</p> <p>๒. หากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่สังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดกับพี่น้องประชาชน</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๓. การจัดระเบียบสังคมในสถานบริการ	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ กำชับชุดปฏิบัติการพิเศษ ฝ่ายปกครอง จังหวัด/อำเภอ ออกตรวจตราเป็นประจำ โดยเฉพาะสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ให้ประกอบกิจการภายใต้มาตรการ ดังนี้</p> <p>๑. ไม่ปล่อยปละละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการ</p> <p>๒. ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี</p> <p>๓. ไม่เปิดทำการหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๔. ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่</p> <p>๕. ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิด ค้ำมนุษย์หรือค้าประเวณี</p> <p>๖. ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการเล่นการพนัน</p>	
<p>๔. การบริหารงบประมาณ</p>	<p>- ขอให้สำนัก/กอง ปลัดจังหวัดและนายอำเภอ กำกับดูแลดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. รายการงบประมาณที่ได้ผู้รับจ้างแล้ว ขอให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาและบันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ทันที</p> <p>๒. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี) พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยห้ามมิให้เกิดงบประมาณตกพับโดยเด็ดขาด</p>	<p>สำนัก/กอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
<p>๕. มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอดำเนินการตามแนวทางป้องกันกรณีเกิดเหตุไม่ปกติขณะอยู่เวรยามของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดังนี้</p> <p>๑. ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณาใช้อาวุธปืนที่ได้รับแจกจ่ายจากส่วนราชการเท่านั้น ยกเว้น กรณีอาวุธปืนของราชการมีสภาพชำรุดหรือเสื่อมสภาพ สามารถใช้อาวุธปืนส่วนตัวได้เท่าที่จำเป็นหรือฉุกเฉินเท่านั้น</p> <p>๒. ตรวจสอบบัญชีควบคุมอาวุธปืน ว่าได้รับจัดสรรเป็นจำนวนเท่าใด สามารถใช้การ/ชำรุด เท่าใด พร้อมทั้งควบคุมบัญชีแจกจ่ายอาวุธปืนให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงตรวจสอบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบอาวุธปืน หากไม่มีความจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้ส่งคืนอำเภอ ทั้งนี้ กรณีอำเภอใดที่ได้รับสนับสนุนอาวุธปืนจากหน่วยงานอื่น ให้จัดทำบัญชีควบคุม และบัญชีแจกจ่าย แยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการสับสน และปะปนในการตรวจสอบ</p> <p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอดำเนินการตามแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติในการเบิกเครื่องกระสุนปืนเพื่อใช้ในโครงการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (หมู่บ้าน อพป.) ดังนี้</p> <p>๑. ส่งโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ไม่เกิน ๑๐๐ คน และครูฝึกไม่เกิน ๑๐ คน เพื่อขออนุมัติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการฝึก ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน</p> <p>๒. เมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้จังหวัดใช้เครื่องกระสุนปืนแล้ว ให้จังหวัดเบิกจ่ายเครื่องกระสุนปืนสำรองเก็บไว้ที่จังหวัดและอำเภอ เพื่อใช้ฝึกไปก่อน</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๓. เมื่อฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการฝึกพร้อมภาพถ่ายให้กระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมขอเบิกเครื่องกระสุนปืนทดแทนภายใน ๓ เดือน หลังเสร็จสิ้นโครงการ</p> <p>๔. จังหวัดจะต้องตั้งคณะกรรมการรับมอบเครื่องกระสุนปืนลูกซอง โดยให้ผู้ที่จะมารับเครื่องกระสุนปืนนำคำสั่งดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฝึกสภามิตรด้วย</p>	

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐